

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร



ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p>	<p>๑. แนวทางการดำเนินงาน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินงานตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑.๑ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาทราบ หากไม่ดำเนินการจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และจะต้องถูกตรวจสอบตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๑.๒ ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๖ ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า</p> <p>๑.๓ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑.๔ ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ที่พบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหา รวมทั้งประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด</p> <p>๑.๕ ทำหน้าที่ “พ่อเมือง” ในการปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ใช้วิธีการแบ่งพื้นที่และมอบหมายผู้รับผิดชอบ/ผู้ตรวจสอบการดำเนินงาน</p> <p>๑.๖ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. การดำเนินโครงการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง อาทิ การลงนามในเอกสารด้วยตนเอง ไม่ควรมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้อื่นลงนามแทน</p> <p>๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูลโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดำเนินการในพื้นที่ จำแนกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ กก.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./สส./ทต./ พข./จังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๑ สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีเอกภาพ โดยมี กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาควคุมไปกับการพัฒนาพื้นที่</p> <p>๓.๒ กำชับให้นายอำเภอกำหนดมาตรการเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในพื้นที่ เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นต้น ให้สามารถดูแลตนเองและพื้นที่ได้</p> <p>๓.๓ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ตรงจุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาความต้องการของประชาชน และสร้างความไว้วางใจ อันจะนำไปสู่การได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาควคุมไม่สงบในพื้นที่</p> <p>๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้</p> <p>๔.๑ ดำเนินการด้าน Supply โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค้นหาและกำจัด Supply หรือแหล่งของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๔.๒ ดำเนินการด้าน Demand โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเงินตรงพระราชทานมาใช้ในการบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่พ้นโทษจากคดียาเสพติด ทั้งนี้ ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาบทบาทของนายอำเภอในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว</p> <p>๔.๓ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม อาทิ หมู่บ้านสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด โดยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษจากคดียาเสพติดกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น</p> <p>๕. การเตรียมความพร้อมจัดการสาธารณภัย</p> <p>๕.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย แนวทางการออกแบบสิ่งก่อสร้างโดยให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของประตูเพื่อใช้เป็นทางออกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น</p> <p>๒) ให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น การอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงเมื่อเกิดสาธารณภัย เป็นต้น</p> <p>๓) เตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น รถเครน รถยก รถดับเพลิง เป็นต้น ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา</p> <p>๔) จัดการสาธารณภัยตามขั้นตอน ตั้งแต่การป้องกัน (การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย) การเผชิญเหตุ (การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) และการฟื้นฟู</p>	<p>สนผ.สป./ปค./ พช./สส./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๕) ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณา กำหนดมาตรการที่จะทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง</p> <p>๕.๒ ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางแผนการใช้เฮลิคอปเตอร์ ของหน่วยงาน โดยต้องใช้ในปฏิบัติการด้านสาธารณภัยเป็นหลัก ไม่ใช้ในภารกิจ ด้านธุรการหรืองานเอนกประสงค์</p> <p>๖. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติการด้านการข่าวในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่</p> <p>๗. การจัดระเบียบคนต่างด้าวในพื้นที่</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครบูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ เช่น จำนวน สัญชาติ สถานะการเข้าประเทศ ลักษณะที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ เป็นต้น เพื่อเป็น ข้อมูลในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าว</p> <p>๘. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้มีความ คักดีสิทธิ สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ช้อยู่โดยเร็ว ในกรณีปัญหาที่มี ความซับซ้อน เช่น ปัญหาที่ดิน เป็นต้น ขอให้ดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๙. การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว การประชุม เป็นต้น โดยถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาที่ กระชับ เข้าใจง่าย ได้ใจความ ทั้งนี้ ขอให้ นำข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวงไปสร้าง การรับรู้ เช่น เรื่องขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เป็นต้น</p> <p>๑๐. การดำเนินงานของท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนงานตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างประโยชน์ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ โดยสร้างความใกล้ชิด ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน</p> <p>๑๑. การบริหารจัดการขยะ</p> <p>๑๑.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครพิจารณากำหนด แนวทางการทิ้งขยะของประชาชน โดยกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดขยะคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามหลัก ๓ช หรือ ๓R อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึง ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และตระหนักถึงผลกระทบจากการไม่คัดแยกขยะ ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น</p>	<p>ปค./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด/ กทม.</p> <p>ศตธ.มท./ปค./ ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>สน.สป./ ศสส.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด/ กทม.</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>นอกจากนี้ ขอให้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท</p> <p>๑๑.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดในการกำกับ ติดตาม และดำเนินการกำจัดขยะของกลุ่มพื้นที่ (Cluster) โดยมีแนวคิดในการสร้างโรงกำจัดขยะ จำนวน ๗๖ แห่ง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ผ่านคณะกรรมการกลางด้านเทคนิค และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๑๑.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดูแลจัดการขยะในจังหวัดให้มีความเรียบร้อย</p> <p>๑๑.๔ ขอให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะในช่วงเวลากลางวันให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดให้มีชุดจัดเก็บขยะสำรองเพื่อติดตามจัดเก็บขยะตกค้างอีกหนึ่งรอบ</p> <p>๑๒. การจัดการน้ำเสีย</p> <p>๑๒.๑ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลไม่ให้เป็นบ้านเรือนประชาชน ร้านอาหาร โรงแรมริมน้ำ และหมู่บ้านจัดสรร ปล่อยน้ำเสียที่มีปริมาณค่า BOD สูงลงแหล่งน้ำ โดยส่งเสริมให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น เช่น บ่อดักไขมัน ระบบบ่อซึม เป็นต้น เพื่อลดค่า BOD ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับติดตามการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>๑๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา น้ำเสียในพื้นที่พุนoeung อำเภอกะสมุย</p> <p>๑๒.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีติดตามการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เมืองพัทยา</p> <p>๑๒.๔ ขอให้องค์การการจัดการน้ำเสียร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ทั้งนี้ ขอให้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย อาทิ การดำเนินการโดยองค์การการจัดการน้ำเสีย การดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การการจัดการน้ำเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการดำเนินการโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน</p> <p>๑๓. การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๔. การเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น</p> <p>ขอให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่</p>	<p>สถ./ยผ./อจน./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ.</p> <p>ปก./สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอ รวมทั้งการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยรวม</p> <p>๑๕. การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน</p> <p>๑๕.๑ ขอให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยใช้กลไกของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ประกอบการสายสื่อสารไม่ให้ความร่วมมือ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยอ้างถึงหลักการละเมิดกฎหมายผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน</p> <p>๑๕.๒ ขอให้กรุงเทพมหานครหารือกับการไฟฟ้านครหลวงเกี่ยวกับการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน</p> <p>๑๖. การดำเนินงานด้านน้ำประปา</p> <p>๑๖.๑ ขอให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสีย รวมทั้งเตรียมแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ</p> <p>๑๖.๒ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกระดับน้ำประปาของท้องถิ่น ประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน สะอาด และมีคุณภาพ รวมทั้งให้กำหนดแผนงาน/โครงการรองรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง</p> <p>๑๗. การเตรียมการใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินการจัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองรวมชุมชน และผังเมือง EEC ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>๑๘. การดูแลความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกในระดับพื้นที่ ทั้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัครและรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักรู้และจิตสำนึกเพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนและการสัญจรทางน้ำอย่างปลอดภัย รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยดำเนินการทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติ</p> <p>๑๙. การแก้ไขปัญหาโคลมลอย</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกในระดับพื้นที่ ทั้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ไม่ให้มีการปล่อยโคลมลอยในพื้นที่ โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งชี้แจงให้เห็นถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร ระบบไฟฟ้า และการเดินอากาศ</p>	<p>กพน./กฟภ./ กทม.</p> <p>กปน./กปภ./สธ.</p> <p>ยผ.</p> <p>ปค./ปภ./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ปค./สธ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕</p> <p>๒๐.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และจังหวัดตาก) ดำเนินมาตรการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่ เช่น การเผาไหม้จากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง การเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งกำหนดวิธีป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยการต่อยอดจากเศรษฐกิจสีเขียว เช่น การนำซังข้าวโพดมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น</p> <p>๒๐.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ในพื้นที่พิจารณาประเมินสถานการณ์ รวมทั้งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เพื่อควบคุมดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้อยู่ในระดับปกติ</p> <p>๒๐.๓ ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตาม แจ้งเตือน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้กับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕</p> <p>๒๑. การบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๒๑.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามรับทราบข้อมูลพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร หรือน้ำภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน รวมทั้งรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป</p> <p>๒๑.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมมาตรการรองรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยขอให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชลประทาน จังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทั้งการระบายน้ำในฤดูฝนและการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการอุตสาหกรรม ตลอดจนวางแผนป้องกันอุทกภัยในฤดูฝนหรือกรณีมีพายุพัดผ่านประเทศไทย</p> <p>๒๒. การแก้ไขปัญหาโรงแรม</p> <p>๒๒.๑ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับหลักเกณฑ์ให้โรงแรมสามารถจดทะเบียนได้เพิ่มขึ้น สำหรับกรณีการก่อสร้างโรงแรมในพื้นที่ผิดกฎหมาย เช่น เขตป่าสงวน เป็นต้น ขอให้เจ้าของพื้นที่พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจพิจารณาดำเนินการขอถอนสภาพให้เป็นที่ดินราชพัสดุ</p> <p>๒๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนายอำเภอให้ยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ โดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำให้ได้มาตรฐาน โดยแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งของห้องน้ำให้เป็นสัดส่วน</p>	<p>ปภ./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒๓. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>๒๔. การดูแลมาตรฐานความสะอาดของตลาดสด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการรักษาความสะอาดของตลาดสด/สะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่ เช่น การจัดวางสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่าระดับที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เป็นต้น</p> <p>๒๕. การดำเนินงานของกรมที่ดิน ขอให้กรมที่ดินดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายอย่างถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒๖. การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้ไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๒๗. การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ขอให้กรมการปกครองรายงานความคืบหน้าในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒๘. การจัดระเบียบสังคม ๒๘.๑ ขอให้กรุงเทพมหานครจัดทำรายงานความคืบหน้าและข้อมูลสรุปแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าหาบเร่แผงลอยให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ๒๘.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจัดระเบียบทางเท้า หาบเร่แผงลอย แพท่องเที่ยว และชายหาดในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาด สุขอนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย</p> <p>๒๙. การแก้ปัญหาการรुक้าลำน้ำสาธารณะ (คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว) การแก้ปัญหาการรुक้าลำน้ำสาธารณะและคลองลาดพร้าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจะได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่อไป</p> <p>๓๐. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ขอให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด เช่น ข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกรมการพัฒนาชุมชน ข้อมูลโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน ข้อมูลด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อมูลด้านสาธารณสุขของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ต่อไป</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต.</p> <p>กพท./กปก.</p> <p>ปค.</p> <p>กทม./ทุกจังหวัด</p> <p>กทม./สนพ.สป.</p> <p>หน่วยงาน เป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓๑. การจัดทำของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ ขอให้กระทรวงมหาดไทยสรุปความคืบหน้าการจัดทำของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๓๒. การสรุปข้อมูลข่าวสารสำคัญ ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยสรุปข่าวความเคลื่อนไหว เรียงกรองของมวลชนต่าง ๆ โดยจำแนกตามประเภทของปัญหา เช่น ปัญหาที่ดิน เป็นต้น พร้อมทำสรุปแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเภทดังกล่าว</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>ศปช.มท.</p>
<p>รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p>	<p>๑. การติดตามตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลที่สำคัญ ได้แก่</p> <p>๑.๑ การตั้งกระทู้ถาม ทั้งกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฎร (กระทู้ถามสดด้วยวาจา กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามแยกเฉพาะ) และกระทู้ถามของวุฒิสภา (กระทู้ถามเป็นหนังสือ และกระทู้ถามด้วยวาจา)</p> <p>๑.๒ การสอบถามข้อมูลของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทั้งการเชิญกระทรวงมหาดไทยไปให้ข้อมูล และการเดินทางมาสอบถามข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทย</p> <p>ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ในการตอบกระทู้ถามหรือชี้แจงต่อคณะกรรมการ โดยรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๒. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน</p> <p>๒.๑ เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระเบียบการจราจร ในการนี้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาการจราจรและการดูแลความปลอดภัยทางถนนลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ขับขี่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน</p> <p>๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด (ศปถ. จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ. อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๒.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./สส./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)	<p>๑. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระดับฐานราก เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความมั่นคงและสมบูรณ์</p>	พช./ทุกจังหวัด
	<p>๒. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง</p>	พช./ทุกจังหวัด
	<p>๓. การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ๓.๑ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ ๓.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) ดูแลรักษาความสะอาดคลองสาขาเพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งขยะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงการเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓.๓ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวาของจังหวัด</p>	ยผ./ทุกจังหวัด
	<p>๔. การเตรียมการใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับจังหวัด พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด จำนวนไม่เกิน ๓๗ คน แบ่งเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๒๗ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน และแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	ยผ./ทุกจังหวัด
	<p>๕. การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานงานกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	ยผ./สธ./ ทุกจังหวัด

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๖. การป้องกันความเสียหายจากตลิ่งพัง ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดสำรวจพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายจากตลิ่งพัง โดยสำรวจตำแหน่งเดิมก่อนตลิ่งพังเพื่อดำเนินการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งให้อยู่ในตำแหน่งเดิมอันจะเป็นการป้องกันการสูญเสียดินแดน</p> <p>๗. การจัดทำผังเมือง ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทำผังเมืองแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนา รวมทั้งควรมีคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจทิศทางการพัฒนาเมือง ในเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำผังเมือง</p> <p>๘. การดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมแผนรองรับการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดู แล้ง โดยจัดหาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา รวมทั้ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาสูญเสีย</p> <p>๙. การดำเนินงานขององค์การตลาด ๙.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดคัดเลือกสินค้าเกษตรล้นตลาด และผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมียม ส่งให้ องค์การตลาดเพื่อสนับสนุนการระบายสินค้า โดยดำเนินการจัดหาแหล่งกระจาย สินค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ๙.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับเรือนจำจังหวัด ในการ ติดตามตรวจสอบอาหารดิบที่จัดส่งเข้าสู่เรือนจำให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>กปภ.</p> <p>อต./พช./ ทุกจังหวัด</p>
<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p>	<p>๑. ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และ หน่วยงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของ กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง เหมาะสมก่อนลงนาม</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยให้จัดตั้ง ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล อย่างน้อย ๕๐ คน/แห่ง มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตปกติ และมีความเหมาะสม โดยให้จัดส่ง รายชื่อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติไปยังกรมการปกครอง จากนั้นจะได้มีการ พิจารณาและจัดฝึกอบรมต่อไป</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือมีปัญหาข้อจำกัด ไม่ว่าจะ เป็นปัญหามวลชนหรือปัญหา อื่นใด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับองคมนตรีที่ลงพื้นที่ติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ด้วยตนเองทุกครั้ง เว้นแต่</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>จะมีการกิจที่สำคัญกว่าการต้อนรับองคมนตรี</p> <p>๕. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามความคืบหน้าในการใช้เงินพระราชทาน เพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๓๐๘,๘๑๔,๔๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๕.๑ การสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ๑๒ แห่ง แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินด้วยตนเอง ไม่นิ่งเฉยหรือปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการเอง</p> <p>๕.๒ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๓ การจัดการศพพระราชทานเคลื่อนที่ เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมณฑลทหารบกในพื้นที่</p> <p>๖. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการสาธารณภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ขอให้มีการจัดตั้งครัวพระราชทาน และนำจิตอาสาเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับครัวพระราชทาน ขอให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหากประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนหรืออยู่ในช่วงการฟื้นฟูหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ประจำที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนรถประกอบอาหารดังกล่าวได้จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่</p> <p>๗. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อย่างเหมาะสม ดังนี้</p> <p>๗.๑ บริหารจัดการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการสำรวจครัวเรือนผู้ประสบภัยจริงพบว่า มีการใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้ประมาณการและเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้นำงบประมาณส่วนที่เหลือดังกล่าวไปเป็นงบประมาณสำหรับจังหวัดในกรณีที่ต้องใช้แก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว</p> <p>๗.๒ ทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอของบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการลงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำเสนอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยรับทราบก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้งบประมาณ</p> <p>๗.๓ ตรวจสอบข้อมูลการได้รับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยจากทุกแหล่งงบประมาณให้ครบถ้วน ไม่ให้มีการตกหล่น โดยแจ้งให้อำเภอสำรวจความ</p>	<p>สนผ.สป./ปภ./ จังหวัดเป่าหมาย</p> <p>ปภ./สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./สส./ สนผ.สป./ จังหวัดเป่าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง</p> <p>๘. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาผู้แทนราษฎร โดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม (งบแปรญัตติ) เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอของงบประมาณของจังหวัดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น ประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อในพื้นที่ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ เป็นต้น</p> <p>๙. ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจหน้าที่จัดการเลือกตั้ง โดยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) คณะรัฐมนตรี เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง และ ๓) กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กกต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ</p> <p>๙.๑ แจงให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนวจจำนวนประชากรในหมู่บ้าน หากมีจำนวนไม่ถึง ๒๕ คน ต้องควบรวมเขตเลือกตั้งกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกันและอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเดียวกัน</p> <p>๙.๒ สำนวจข้อมูลการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลไปเป็นเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๙.๓ ดำเนินงานด้านการทะเบียน เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น</p> <p>๙.๔ กำกับดูแลหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต</p> <p>๙.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณสำหรับจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งจัดอบรมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งในเบื้องต้น</p> <p>๙.๖ ชี้แจงว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะดำเนินการตามกระบวนการที่ กกต. กำหนด ทั้งนี้ ไม่ควรมีการคาดหมายวันเลือกตั้งล่วงหน้า</p> <p>๑๐. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสอบสวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)</p> <p>๑๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ในเรื่องเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยต้องรับทราบ และรายงานให้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทราบโดยไม่ควรมีผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูล</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ปก./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>ศปช.มท./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>จากแหล่งอื่น</p> <p>๑๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในพื้นที่ เช่น ชุตรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นต้น โดยต้องสามารถป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่กระทำการอวดอ้างอำนาจ รวมทั้งพิจารณาเรื่องสิทธิและสวัสดิการ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีแนวคิดในการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่</p>	ปค./ทุกจังหวัด
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายปวิณ ชำนิประศาสน์)</p>	<p>๑. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมและการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ในระดับภูมิภาค</p> <p>๑.๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำนักงาน ก.พ.ร. จะกำหนดตัวชี้วัดเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นเรื่องใหม่และเรื่องเก่าเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบฐานข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของจังหวัดที่ต้องแก้ไขและติดค้างอยู่ โดยต้องดำเนินการแก้ไขให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑</p> <p>๑.๒ ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ จะมีการนำเสนอประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปดำเนินการแก้ไข</p> <p>๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนร้องเรียน โดยแสดงให้เห็นว่าได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างตรงจุด</p> <p>๑.๔ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ยุติในพื้นที่ หากเป็นเรื่องที่เกินขีดความสามารถของจังหวัดให้ประสานมายังศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานไปยังคณะทำงานของสำนักนายกรัฐมนตรีให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในปัญหาดังกล่าวไปเจรจาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับมวลชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เคลื่อนตัวเข้ามาในกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการจัดสรรงบประมาณเห็นชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดระดับอำเภอให้เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) อีกครั้ง หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเห็นชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสามารถส่งมาที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่</p>	<p>ศตธ.มท/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปค./ พช./สธ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑) ให้ความสำคัญกับการลด Demand Side และการลด Supply Side โดยร่วมมือกับฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร ดำเนินการในรูปแบบประชาสังคม</p> <p>๒) เน้นการบำบัดในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ รวมทั้งปรับเป้าหมายและกระจายค่ายบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสัดส่วนที่เหมาะสม</p> <p>๓) ขับเคลื่อน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยสำรวจจำนวนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนพื้นที่สีขาว และเสนอวิธีการทำให้พื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพื้นที่สีขาว</p> <p>๒.๓ กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนโครงการ To Be Number One มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ดำเนินการประกวดโครงการ “อำเภอ To Be Number One” และ “นายอำเภอ To Be Number One” โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบูรณ์ ศิริเวช) ลงพื้นที่ตรวจโครงการ To Be Number One ทั้ง ๔ ภาค จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามที่ได้มีการประสานขอความร่วมมือมายังจังหวัด</p> <p>๓. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๓.๑ ในปี ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนร่วมกับประเทศกัมพูชา จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาจัดเตรียมข้อมูล และประสานความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา สำหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนประเทศเมียนมา ขอให้มีการเดินทางเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาจัดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนร่วมกับประเทศเมียนมา</p> <p>๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรในบางพื้นที่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ได้จัดส่งข้อมูลจุดผ่านแดนมายังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได้จัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีจุดผ่านแดนสามารถเสนอข้อมูลและความคิดเห็นมายังกองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป</p> <p>๔. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทำงานใกล้จะหมดอายุ จำนวน ๒,๐๐๑,๓๗๙ คน โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนกับกรมการจัดหางานอีกครั้ง</p> <p>๕. กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนว่าปัจจุบันมีคนต่างด้าวที่เข้าประเทศทั้งในลักษณะของนักท่องเที่ยว เข้ามาทำงาน หรือนักเรียนนักศึกษา ได้เข้ามาประกอบอาชีพที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของ</p>	<p>ตท.สป./ จังหวัดชายแดน</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด/ กทม.</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ประเทศ โดยจังหวัดที่มีคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจและตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่</p> <p>๖. มูลนิธิโครงการหลวงได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์การใช้กระเช้าของขัวญโครงการหลวง เป็นกระเช้าสวัสดิ์ปีใหม่ในปี ๒๕๖๓ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ไปยังทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าของมูลนิธิโครงการหลวง</p> <p>๗. กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดทำ Application ชื่อว่า “พ่นภัย” โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นให้พื้นที่ได้มีการรายงานตามลำดับไปสู่กระบวนการขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยได้เริ่มต้นการใช้งานใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก สิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งขยายต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ได้ขยายการใช้งานเพิ่มเติมอีก ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ คน/หมู่บ้าน เป็นผู้รายงานข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งต่อไปยังอำเภอ และอำเภอรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีการรายงานทุกวันไม่ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม และหากมีสาธารณภัยเกิดขึ้นจะต้องระบุข้อมูลสาธารณภัยและความช่วยเหลือที่ต้องการ ทั้งนี้ จะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดข้างต้นมารับฟังแนวทางการดำเนินการอีกครั้ง หากจังหวัดใดที่มีความสนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลการจัดการขยะ หาข้อสรุปความจำเป็นในการมีระบบกำจัดขยะเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยจังหวัดละ ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด และเทศบาลตามความสมัครใจ เข้าไปศึกษาและสมัครเข้าระบบ Application ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ประกอบด้วยระบบเกี่ยวกับปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบการจัดการจัดการขยะ (Traffy Waste) โดยสมัครผ่าน Application ของ NECTEC หรือผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังไม่ได้สมัครเข้าระบบกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเร่งดำเนินการ โดยวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกับ NECTEC ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ไปยังจังหวัดเพื่อแนะนำการใช้ Application ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริม</p>	<p>สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง โดยจะมีการเชิญเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้งาน Application ดังกล่าวแล้วได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการประชุม</p> <p>๓. กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น และได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีข้อสังเกตจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องนำมาปรับแก้ไขให้เป็นไปตามข้อสังเกตดังกล่าว จากนั้นจะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนั้น ในระหว่างที่รอการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเรื่องสอบสวนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเสนอ หากเป็นเรื่องที่อยู่ในกลุ่มคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้เร่งรัดการสอบสวนให้เร็วที่สุดและหลีกเลี่ยงการขอขยายระยะเวลา</p> <p>๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการเร่งรัดตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีประเด็นข้อหารือที่ยังคงค้างอยู่และต้องการคำตอบเร่งด่วน หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ขอให้นำเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โดยตรง</p> <p>๕. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของตนเองในการดำเนินการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>๖. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือ</p> <p>๗. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้สำนักงานจังหวัดและทุกส่วนราชการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๘. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยอาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการกำกับและติดตามโครงการในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอของบประมาณแต่ไม่ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้มีการส่งคืนงบประมาณแล้ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ พช./สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป	
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรพจน์ เพ็ญพาส)	<p>๑. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหากล้วยแล้งในปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>๑.๑. การประสานครหลวงได้เตรียมแผนสำรองในการรองรับสถานการณ์กล้วยแล้ง โดยการปรับแผนในการนำน้ำจากฝั่งตะวันตกมาใช้ให้มากขึ้น รวมทั้งมีแผนงานเสริมในการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๔ บ่อ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง</p> <p>๑.๒. การประสานส่วนภูมิภาคได้แจ้งว่า จะมีพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค ๔๘ สาขา และมีพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาริมแม่น้ำโขงที่อาจได้รับผลกระทบ จำนวน ๑๓ สาขา รวมทั้งสิ้น ๖๑ สาขา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติตั้งบกลางเพื่อรับมือกับสถานการณ์กล้วยแล้ง และจะผันน้ำจากแหล่งน้ำสำรองมาเพิ่มเติมแหล่งน้ำดิบในปัจจุบัน สำหรับพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคริมแม่น้ำโขง ๑๓ สาขา ที่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำดิบ ได้มีการกำหนดแผนสำรองโดยขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบ</p> <p>๑.๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่าจะมีหมู่บ้าน ตำบล ที่อยู่นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ได้รับผลกระทบเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๓๘ จังหวัด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้แจ้งแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดเตรียมแผนในการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน</p> <p>๑.๔. ที่ประชุมได้กำหนดให้พื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน ๑๒ ทุ่ง เป็นพื้นที่แก้มลิงสำรอง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงเป็นแหล่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล โดยได้กำหนดให้ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่นาร่อง โดยจะกำหนดอัตราเงินชดเชยและวิธีการจ่ายเงินให้กับประชาชนที่เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้มีหนังสือสั่งการไปอีกครั้ง</p> <p>๒. การดำเนินงานศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยความสะดวกจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งให้มีคณะอนุกรรมการจำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์ราชการจังหวัด จำนวน ๔๕ จังหวัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์ราชการจังหวัด จำนวน ๓๒ จังหวัด โดยผลการ</p>	<p>กปน./กปภ./สส./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมีสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายเลขานุการ มีความคืบหน้าแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินผังแม่บทศูนย์ราชการแล้ว จำนวน ๑๐ จังหวัด กลุ่มที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ เบื้องต้น จำนวน ๒๔ จังหวัด และกลุ่มที่ยังไม่เสนอแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ จำนวน ๑๑ จังหวัด</p> <p>ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เสนอทิศทางการขยายตัวของเมือง (๒) ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ศูนย์ราชการ ให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ และ (๓) ให้จังหวัดที่มีแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการแล้วดำเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้จังหวัดที่ยังไม่มีแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ ดำเนินการจัดทำเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ</p> <p>๒.๒ ให้จังหวัดที่แผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.๓ การพิจารณาให้ส่วนราชการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัด ต้องสอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์และสำนักงานประมาณ</p> <p>๒.๔ ขณะนี้มีแนวคิดในการปรับปรุงกลไกจัดระบบศูนย์ราชการ โดยยุบรวมคณะอนุกรรมการให้เหลือเพียงหนึ่งคณะ โดยมีสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานุการ</p> <p>๓. ตามปฏิทินการเกิดภัยพิบัติในขณะนี้เข้าสู่สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า (พื้นที่ภาคเหนือ) และอุทกภัย (พื้นที่ภาคใต้) จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เช่น การทบทวนแผน การปรับแผน การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว ซึ่งแรงสั่นสะเทือนได้ส่งผลมาถึงประเทศไทยนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบว่าจะอาจเกิด After Shock ตามมา ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวในพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดสำรวจความเสียหายจากแผ่นดินไหวต่อไป</p> <p>๔. ในการพัฒนาเมืองหรือจังหวัดถือว่าผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีความสำคัญ ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติกับจังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษารายละเอียดของกฎหมายดังกล่าว</p>	ยผ./ทุกจังหวัด
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p>	<p>๑. โครงการจิตอาสาพระราชทาน</p> <p>๑.๑ โครงการจิตอาสาพระราชทานจะมีการดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) กำหนดจัดประชุมทุกสัปดาห์ โดยได้มีข้อสั่งการทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการแจ้งประสานการปฏิบัติไปยังจังหวัดโดยเร็ว</p> <p>๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งในการประชุมประจำสัปดาห์ของ ศอญ.จอส.พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยจะไม่มีคำว่า “๙๐๔ ๖ปร.” ต่อท้าย ดังนี้</p> <p>๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)</p> <p>๒) ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)</p> <p>๓) ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค/จังหวัด/อำเภอ (ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค/จังหวัด/อำเภอ)</p> <p>ในการนี้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่ให้รับทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนป้ายชื่อโครงการจิตอาสาพระราชทานที่มีอยู่เดิม ให้เป็นไปตามชื่อที่มีการแก้ไขในปัจจุบัน ทั้งนี้ ศอญ.จอส.พระราชทาน ได้มีหนังสือแจ้งให้ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค แจ้ง ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัด รับทราบเรื่องการใช้คำเต็มและคำย่อของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานด้วยแล้ว</p> <p>๑.๓ ศอญ.จอส.พระราชทาน มีแนวทางให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญของไทยตลอดทั้งปี จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย โดยดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานแนวทางการปฏิบัติไปยังจังหวัดต่อไป</p> <p>๑.๔ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ</p> <p>๑) ศอญ.จอส.พระราชทาน มีความประสงค์ให้มีกองกำลังภาคประชาชน เพื่อทำงานด้านการป้องกันและดูแลเรื่องภัยพิบัติ โดยได้มีหนังสือแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ</p>	<p>สนผ.สป./ ปก./สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล อย่างน้อย ๕๐ คน/แห่ง และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงสร้างและระบบการสั่งการ เพื่อเสนอให้ ศอญ.จอส.พระราชทาน พิจารณานุมัติ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการรับสมัครไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลเรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังจากที่มีจิตอาสาภัยพิบัติครบถ้วนแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจและจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>๒) กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเสนอให้ ศอญ.จอส.พระราชทาน พิจารณาโครงสร้างการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงสร้างของจิตอาสาพระราชทานในปัจจุบัน มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ มีกำนันเป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตำบล และมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หมู่บ้าน สำหรับโครงสร้างที่จะมีขึ้นใหม่นั้น เป็นโครงสร้างของจิตอาสาภัยพิบัติซึ่งขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก ศอญ.จอส.พระราชทาน ต้องการให้จิตอาสาภัยพิบัติ มีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการดูแลภัยพิบัติเป็นการเฉพาะ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมแก่จิตอาสาภัยพิบัติ ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการยกเลิกกรอบโครงสร้างเดิม ซึ่งหาก ศอญ.จอส.พระราชทาน เห็นชอบโครงสร้างใหม่ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จะได้แจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>๓) กรอบเวลาของการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ดังนี้</p> <p>๓.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติและบันทึกรายชื่อจิตอาสาภัยพิบัติเข้าสู่ระบบออนไลน์ และ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ส่งยืนยันข้อมูลจิตอาสาภัยพิบัติให้กระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> <p>๓.๒) จังหวัดแต่งตั้งและประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓.๓) ดำเนินการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อย่างน้อย ๑ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล ต่อ ๑ จังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓.๔) ดำเนินการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติครบทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรีออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาภัยพิบัติปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒.๑ การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามลำดับ ดังนี้</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป./ หน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณ/</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑) กระทรวงมหาดไทย (๙ หน่วยงาน ๑ กองทุน ได้แก่ สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย และกองทุนจัดรูปที่ดิน)</p> <p>๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด)</p> <p>๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๗๘ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ๗๖ แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)</p> <p>๒.๒ การชี้แจงงบประมาณของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการฯ เป็นไป ตามลำดับ ดังนี้</p> <p>๑) คณะอนุกรรมการฯ ท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด (เฉพาะ ๗๑ จังหวัด ๑๗ กลุ่มจังหวัด ยกเว้นใน ๕ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)</p> <p>๒) คณะอนุกรรมการฯ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหาร ส่วน จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>ทั้งนี้ การชี้แจงงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อคณะกรรมาธิการฯ จะมีการชี้แจงในภาพรวมโดยที่มบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สำนักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบปฏิทินการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓. การเตรียมข้อมูลเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>ตามที่ส่วนราชการ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดได้เสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นได้เสนอเรื่อง ต่อไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา โดยจะมีความชัดเจนประมาณปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ในการนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงใน ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นายธณภพ เหลืองไพโรจน์)</p> <p>จังหวัดมีปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถใช้งบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย โอนไปให้จังหวัดในการซ่อมบำรุงสถานที่ราชการ หรือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้</p> <p>ข้อสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p> <p>๑. ขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร พิจารณาแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงสถานที่ราชการหรือการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมจัดทำข้อเสนอในการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ราชการ เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>สพจ.สป./ หน่วยงานที่ขอ เพิ่มและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./กค.สป./ จังหวัดชัยนาท</p> <p>สนผ.สป./กค.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./กค.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>๓. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ/ ทุกจังหวัด
<p>อธิบดี กรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิริระ)</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบชื่อโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>๑.๓ จัดตั้งครัวพระราชทานทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่</p> <p>๑.๔ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้หลักการสืบสานรักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา</p> <p>๑.๕ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน</p> <p>๑.๖ ขอให้จังหวัดที่มีชื่ออำเภอขึ้นต้นด้วยพระนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งจังหวัดที่มีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ แจ้งนายอำเภอดังกล่าวให้พัฒนาพื้นที่อำเภอให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระนามนั้น</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยตรวจสอบกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีคดีเรื่องยาเสพติด รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ด้วยตนเอง สำหรับการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดนั้น กรมการปกครองได้มีข้อคิดเห็นให้สามารถเสนอรายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้ารับการพิจารณาได้ แต่หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนายอำเภอให้ดำเนินการเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้มีความโปร่งใส และยุติธรรม</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบสังคม โดยเน้นสถานบริการ หอพัก ร้านเกม/อินเทอร์เน็ต ไม่ให้มีการค้ำมนุษย์และยาเสพติดเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครอง</p> <p>๕. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยเฉพาะการรับเรื่องถวายฎีกา ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างละเอียดรอบคอบ</p> <p>๖. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนายอำเภอ ขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยในพื้นที่ปกติขอให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ดูแลรักษาความสงบ</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เรียบริ้อย โกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ และดูแลเรื่องยาเสพติด เพื่อให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการดำเนินงานโดยเฉพาะด้านการข่าว การปฏิบัติงานเชิงรุก รวมทั้งให้นายอำเภอตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ตลอดจนดูแลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้มีการฝึก รวมทั้งกำชับการปฏิบัติให้ตรวจสอบความพร้อมด้านยุทธโปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และซ่อมรับแผนเผชิญเหตุ</p> <p>๗. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนายอำเภอรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกร้องเคลื่อนไหวชุมนุม ทั้งนี้ หากมีการชุมนุม ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๘. กรมการปกครองได้มีหนังสือชี้แจงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาไปยังจังหวัดแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว</p> <p>๙. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยในส่วนของกรมการปกครองจะดำเนินการเรื่องทะเบียนราษฎรและเรื่องที่เป็นอำนาจของนายอำเภอ ในกรณีหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่เกิน ๒๕ คน ขอให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการไปแล้ว</p> <p>๑๐. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลบุคลากรฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ปลัดจังหวัดจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความประพฤติ</p> <p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชยาวุธ จันทร)</p> <p>ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้กำหนดประเภทการพนันตามบัญชี ข. เช่น จับสลาก ยิงเป้า เป็นต้น ซึ่งกรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการเชิงนโยบายว่าการพนันประเภทดังกล่าวสามารถอนุญาตจัดให้มีได้เฉพาะในงานกาชาดหรืองานประจำปีของจังหวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้กาชาดไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ เท่านั้น ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและเข้าใจผิดว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ใช้การพนัน จึงขอเสนอให้ยกเลิกหนังสือสั่งการดังกล่าว โดยให้เป็นดุลพินิจของจังหวัดในการพิจารณา</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./จังหวัดราชบุรี</p>
<p>อธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p>	<p>๑. กรมการพัฒนาชุมชนมีประเด็นข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบาย สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ตามเอกสารที่กรมการพัฒนาชุมชนได้แจกในที่ประชุม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษารายละเอียดจากเอกสารดังกล่าว และนำไปติดตามการปฏิบัติงานของพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่</p> <p>๒. กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการความร่วมมือการส่งเสริมการนวดแผนไทยในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเปิดโอกาสให้สตรีที่มีสัญชาติไทย มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และเป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>และจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว) ที่มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบภัยช้างป่าได้อย่างทันเหตุการณ์ รวมทั้งส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากช้างป่า โดยพิจารณาชดเชย เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งสนับสนุนและจัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน</p> <p>๔. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นของขวัญและของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับพัฒนาการจังหวัด นำสินค้า OTOP ภายในจังหวัดมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็น Brand Ambassador ในการใช้กระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในจังหวัด นอกจากนี้ ขอความกรุณาผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไม่ให้นำประกาศตรับของขวัญปีใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ใช้ในการจัดกระเช้าของขวัญ</p> <p>๕. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารของส่วนราชการต่าง ๆ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยให้มากขึ้น นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้สามารถสวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมการประชุมได้</p> <p>๖. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายในเรื่องดังกล่าวให้แก่พัฒนาการจังหวัดและนายอำเภอได้ร่วมมือกับผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเข้มแข็งระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล</p> <p>๗. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์งาน OTOP City ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค</p>	<p>พช./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>พช./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>พช./สถ./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เมืองทองธานี แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัด</p> <p>๘. กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ในเบื้องต้นว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จะเสด็จพระราชดำเนิน เข้าร่วมงาน OTOP City จากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดน่าน เพื่อศึกษา แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศภูฏาน ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดน่าน มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกับประเทศภูฏาน และมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น จึงขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบในเบื้องต้น</p>	พช./จังหวัดน่าน
<p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)</p>	<p>๑. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน</p> <p>๑.๑ ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาของ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการ Call Center หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๕๕ ให้บริการตอบปัญหาข้อสงสัยและแก้ไขปัญหา เบื้องต้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ของกรม ที่ดิน www.dol.go.th ผ่านระบบ E-Contacts DC ซึ่งให้บริการในระบบ Real-Time</p> <p>๑.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตาม และให้ความสำคัญในการเร่งรัด แก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยและหนังสือกรมที่ดินอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดรายงานปัญหาความคืบหน้าการบุกรุก ที่สาธารณะภายในจังหวัดให้ทราบด้วย พร้อมทั้งให้นำปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ เข้าสู่การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ว่า ราชการจังหวัด กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรม ที่ดินดำเนินการแก้ไขปัญหา</p> <p>๒. กรมที่ดินได้ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมใน สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยได้กำชับห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ กรมที่ดินและกรมการปกครองมี แนวทางจะดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่จำเป็นในการทำนิติกรรมที่ดินกับระบบ Linkage Center จำนวน ๒๓ รายการ ในระยะต่อไป</p> <p>๓. กรมที่ดินได้ลดระยะเวลามาตรฐานการรังวัดที่ดินเหลือไม่เกิน ๖๐ วัน ในทุก สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของรายงานความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ซึ่งในภาพรวมใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย ลดลงจาก ๑๒๗ วัน เหลือเพียง ๔๗ วัน ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการออกมาตรฐานการรังวัดที่ดินภายใน ๖๐ วัน อย่างใกล้ชิด หากสำนักงานที่ดินสาขาใดดำเนินการรังวัดที่ดินโดยใช้ระยะเวลาเกิน ๖๐ วัน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งมายังกรมที่ดิน เพื่อจัด Mobile Team Unit</p>	<p>ทต./ปค./สธ./ ศตธ.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เข้าไปสนับสนุนการดำเนินการ</p> <p>๔. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ สามารถดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ คทช.จังหวัด จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ รวม ๔๑๙ พื้นที่ ๖๙ จังหวัด ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) กำชับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดให้เร่งดำเนินการจัดที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากพบปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานให้กรมที่ดินทราบ และหากมีที่สาธารณณะใดที่ต้องการดำเนินการจัดสรร สามารถแจ้งกรมที่ดินเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป</p> <p>๕. กรมที่ดินได้ออกประกาศแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิชณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา ตรัง สงขลา และจังหวัด นครศรีธรรมราช และแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง โดยขอให้มีการกำหนดตารางพื้นที่ในการสำรวจรังวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ของประชาชนผู้มีฐานะยากจนที่มีความต้องการเป็นหลัก สำหรับในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด</p> <p>๖. กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีในการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network มาใช้ ทำให้การรังวัดที่ดินมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๔ เซนติเมตร ทำให้ข้อพิพาทเรื่องที่ดินของประชาชนลดลงและสามารถดำเนินการรังวัดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๗. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้บรรลุผล โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่โดยรอบกรุงเทพมหานครซึ่งมีอาคารชุดเป็นจำนวนมาก</p> <p>๘. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย โดยให้มีการหวงกั้นบ้านเรือนและที่ดินที่ลงน้ำอันเนื่องมาจากสาธารณภัย</p> <p>๙. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลพฤติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดินให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์) จังหวัดเพชรบูรณ์มีปัญหาเรื่องการออกโฉนดที่ดินในที่เขาและเขตเขา นอกจากนี้จะใช้แผนที่ระวางของกรมที่ดินในมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐ แล้ว ยังใช้แผนที่ระวางของกรมพัฒนาที่ดินในมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐๐ ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการกำหนดขึ้นโดยไม่ได้มีการสำรวจพื้นที่จริง ทำให้เกิดปัญหาภายหลังการออกโฉนดที่ดิน โดยกรมที่ดินไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากเป็นอำนาจของกรมพัฒนาที่ดิน แต่กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งปัญหาดังกล่าวให้จังหวัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งจังหวัดไม่มั่นใจในอำนาจที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้กรมที่ดินประสานกรมพัฒนาที่ดินตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่เขาและเขตเขาทั่วประเทศ</p> <p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายชยันต์ ศิริมาศ) หอการค้าจังหวัดมุกดาหารขอความอนุเคราะห์กรมที่ดินให้เร่งรัดการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดในเขตพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน</p> <p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) จังหวัดนครสวรรค์มีประเด็นข้อพิพาทเรื่องที่ดิน กรณีที่กลุ่มสมัชชาคนจนจังหวัดนครสวรรค์ ยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอบางน้ำโพ อำเภอยะนิง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ทับที่ดินทำกินของประชาชน รวมถึงพื้นที่ในตำบลบางตาล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ได้มีข้อสั่งการให้กรมที่ดินเร่งรัดการดำเนินการเพื่อเป็นแกนกลางในการจัดประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กรมที่ดินเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>ทต./จังหวัด เพชรบูรณ์</p> <p>ทต./จังหวัด มุกดาหาร</p> <p>ทต./จังหวัด นครสวรรค์</p>
	<p>ข้อสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p> <p>๑. ขอให้กรมที่ดินตรวจสอบการกำหนดรายละเอียดของเขาและเขตเขาของกรมพัฒนาที่ดินว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการใด สำหรับประเด็นความแตกต่างระหว่างแผนที่ระวางมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐ กับมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐๐ หากเกินกว่าอำนาจของกระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการหารือทางกฎหมายให้ชัดเจนต่อไป</p> <p>๒. กรณีจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต้องการเร่งรัดกระบวนการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินนั้น ขอชี้แจงว่า การดำเนินการสำรวจรังวัดมีความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากขึ้นอยู่กับบุคคลและปัจจัยอื่นอีกหลายประการ จึงขอให้ดำเนินการให้สอดคล้องทั้งด้านกฎหมายและนโยบาย</p> <p>๓. ประเด็นข้อพิพาทเรื่องที่ดิน กรณีกลุ่มสมัชชาคนจนจังหวัดนครสวรรค์ ขอชี้แจงว่าเป็นอำนาจในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (กบล.) ซึ่งจะต้องพิจารณาในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>ทต./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ทต./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ทต./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>อธิบดี กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)</p>	<p>๑. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>สำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการของบประมาณขึ้นใหม่ โดยในปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยตรง แต่ต้องยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ ก่อน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้เทศบาลนครและเทศบาล เมืองเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และได้กำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วย รับงบประมาณโดยตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งกำหนดให้องค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกรอบ ระยะเวลาและแนวทางในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งคู่มือการดำเนินงานในส่วน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความ เห็นชอบ หลังจากนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้แจ้งไปยังจังหวัดเพื่อแจ้ง ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบและเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ ต่อไป ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ในการเตรียมความพร้อมต่อการจัดทำร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมร่างคำของบประมาณและจัดส่งมายังกระทรวงมหาดไทยผ่านกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการ จัดเก็บภาษีโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบเกิดขึ้นกับเทศบาลขนาดเล็ก ซึ่งจะจัดเก็บรายได้ได้จำนวน เท่าเดิมหรือน้อยลง ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการจัดทำ มาตรการเยียวยาในระดับนโยบาย พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์และ ติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสนามหลวง โดยมีการจัดแสดงชุมชนต้นแบบแห่งความดีวิถีไทยในแบบพ่อ ในลักษณะเป็นซุ้ม ๔ ภาค โดยภาคเหนือจะจัดแสดงในรูปแบบของ “น้ำป่าคืนชีวิต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ จัดแสดงในรูปแบบของ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” ภาคกลางจะจัดแสดง ในรูปแบบของ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และภาคใต้จะจัดแสดงใน รูปแบบของ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ พร้อมทั้ง</p>	<p>สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ติดตามและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน ๒๙ จังหวัด ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๙ แห่ง เทศบาลนคร จำนวน ๗ แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน ๕๕ แห่ง และเทศบาลตำบล จำนวน ๑,๐๑๙ แห่ง รวม ๑,๑๑๐ แห่ง แห่งละ ๕ ล้านบาท โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว</p> <p>ขณะนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ โดยเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจะส่งเรื่องกลับไปยังจังหวัด เพื่อให้รายงานไปยังกองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ สำนักงานประมาณ (CBO) พิจารณานุมัติ จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง</p> <p>๕. การสอบสวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบางกรณีมีประเด็นที่ต้องชี้แจงกลับไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ หากเป็นประเด็นที่มีความเห็นแย้งกับสำนักงาน ป.ป.ช. จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน</p> <p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายระพี ผ่องบุพกิจ)</p> <p>๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ กำหนดนิยามของผู้เสียภาษีไว้ว่า นอกจากผู้ถือครองโดยชอบแล้ว ผู้ที่เช่าครอบครองที่ดินของรัฐต้องมีหน้าที่เสียภาษีด้วย และกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรู้ถึงการเช่าครอบครองที่ดินของรัฐนั้น ในขณะที่เดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และกฎหมายอื่น ๆ เท่ากับยอมรับว่า ผู้ที่มาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเช่าครอบครองที่ดินของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยถือเป็นการปฏิบัติที่ขัดกันตามกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการขึ้นรูปประวางและรังวัดที่ดินอย่างถูกต้องแม่นยำ</p> <p>๒. การดำเนินการเมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือให้ทางจังหวัดยื่นเรื่องถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอยังไม่ดำเนินการตามที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ยังไม่มีผลบังคับใช้</p>	<p>สถ./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./จังหวัด ฉะเชิงเทรา</p> <p>สถ./จังหวัด ฉะเชิงเทรา</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชยาวุธ จันทร)</p> <p>๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดแตกต่างจากหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายเดิม โดยจะต้องจัดเก็บภาษีจากผู้เช่าใช้ที่ดินของรัฐด้วย ทำให้อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติ</p> <p>๒. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้เจ้าพนักงานประเมินจะต้องเริ่มดำเนินการสำรวจประเมิน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินไม่สมบูรณ์ จึงเห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว</p> <p>ข้อสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p> <p>๑. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งทำหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังจังหวัด และขอให้เตรียมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินการ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหากการดำเนินการดังกล่าวเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยจะได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในเขตตรวจราชการนั้น ๆ ซึ่งได้รับมอบอำนาจและงบประมาณจากปลัดกระทรวงมหาดไทยในวงเงิน ๑ ล้านบาทต่อคน เพื่อใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่</p> <p>๓. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบประเด็นการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ</p>	<p>สธ./จังหวัด ราชบุรี</p> <p>สธ./จังหวัด ราชบุรี</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์)</p>	<p>๑. การบูรณาการแก้ไขปัญหาฝักตบขวา</p> <p>๑.๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาฝักตบขวา มีความพร้อมในการกำจัดฝักตบขวา โดยมีเครื่องจักรกลจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ลำ จำแนกประเภทได้ ดังนี้</p> <p>๑) เครื่องกำจัดฝักตบขวาแบบตักหน้า ขนาดบรรทุก ๐.๒๕ ตัน จำนวน ๑๐ ลำ</p> <p>๒) เครื่องกำจัดฝักตบขวาแบบสายพาน ขนาดบรรทุก ๒.๕๐ ตัน จำนวน ๒๕ ลำ</p> <p>๓) เครื่องจักรกลกำจัดฝักตบขวาแบบเรือพอนทูนบรรทุกชุด จำนวน ๕ ลำ</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยดำเนินการย้ายเครื่องกำจัดผักตบชวามายังบริเวณสะพานพระราม ๗ จำนวน ๓ ลำ และบริเวณสะพานกรุงธนบุรี จำนวน ๒ ลำ</p> <p>ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จังหวัด ๙ จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ขอให้เร่งรัดการจัดเก็บและกำจัดผักตบชวาไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยก่อนพระราชพิธี</p> <p>๒) จังหวัดอื่น ๆ ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ทุกภาคส่วนดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง หากจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล สามารถแจ้งได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๒. การเตรียมการใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับจังหวัด</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๕ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด มีองค์ประกอบ ดังนี้</p> <p>๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และให้ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๒) ในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน ซึ่งจังหวัดต้องแต่งตั้งภายใน ๙๐ วัน กล่าวคือภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการเตรียมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้วจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน และแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้กรมโยธาธิการและผังเมืองภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p> <p>๓. การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผล ดังนี้</p> <p>๓.๑ ยกเลิกผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จำนวน ๑๖ ผัง เป็นผังเมืองรวมจังหวัด ๓ ผัง และเป็นผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ๑๓ ผัง และให้นำประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉบับดังกล่าวไปใช้บังคับเป็นผังเมืองรวมแทน</p> <p>๓.๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้จัดทำผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p> <p>ในการนี้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว</p> <p>๔. การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและเครื่องเล่นในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการจัดงานในอาคาร โรงแรม สถานบริการ และสถานบันเทิงต่าง ๆ โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดอัคคีภัยหากอาคารไม่มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการจัดเครื่องเล่นในสวนสนุกและศูนย์การค้าต่าง ๆ อาจเกิดความสูญเสียจากเครื่องเล่นไม่ได้รับการตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ</p> <p>ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดให้ตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารในช่วงเทศกาลลอยกระทงและช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าตรวจสอบอาคาร หากมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๔.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องเล่นทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราวให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และหากพบว่าเครื่องเล่นมีการก่อสร้างหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับรองให้ใช้เครื่องเล่นหรือมีสภาพไม่ปลอดภัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับการใช้งานไว้ก่อน จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะปรับปรุงเครื่องเล่นนั้นให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>ยผ./สส./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๕. การก่อสร้างซ่อมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบซ่อมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ ๑) ภาคเหนือ ๒) ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๔) ภาคใต้ ภาคละ ๒ แบบ รวมทั้งสิ้น ๘ แบบ พร้อมทั้งได้จัดทำเอกสารประมาณราคาการก่อสร้าง โดยได้จัดส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเรียบร้อยแล้ว หากจังหวัดไม่สามารถจัดหาพื้นที่หรือก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนดได้ ขอให้ประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือสำนักสถาปัตยกรรม เพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสมพระเกียรติต่อไป</p> <p>ประเด็นเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤกษ์ วิฑูรย์)</p> <p>จังหวัดอุบลราชธานีมีตลิ่งทรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย จำนวน ๑๖ แห่ง โดยจังหวัดได้เสนอของบประมาณมายังกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา</p> <p>ข้อสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p> <p>๑. โดยหลักการแล้ว การปรับแผนงาน/โครงการหรือแปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีความจำเป็นแต่ไม่อยู่ในแผนงาน/โครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>สถ./ยผ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./จังหวัด อุบลราชธานี</p> <p>ยผ./จังหวัด อุบลราชธานี</p> <p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>
<p>รองอธิบดี กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์)</p>	<p>๑. ในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย คริวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณผ่านทางธนาคารออมสินแล้วส่วนหนึ่ง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดโดยจังหวัดอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนอีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนจัดส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดที่ประสบอุทกภัยยืนยันข้อมูลผลการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศลาว อยู่ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ในการนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ขึ้น รวมทั้งติดตามและรายงานมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นขอให้ดำเนินการ</p>	<p>ปภ./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ปภ./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งรัดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยด่วน</p> <p>นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำเอกสารแผ่นพับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้จังหวัดนำไปประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนใช้เตรียมรับมือแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น โดยได้นำเสนอผ่านทางกลุ่มไลน์ของกระทรวงมหาดไทยและเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ข้อสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p> <p>ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยแพร่เอกสารแผ่นพับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่จัดทำขึ้นผ่านสื่อสารมวลชน อาทิ สื่อโทรทัศน์โดยด่วนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว รวมทั้งสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือที่ผู้ประสบภัยจะได้รับจากทางราชการ</p>	ปภ.
<p>รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (นายพงษ์ศักดิ์ ละมุนกิจ)</p>	<p>๑. การพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐</p> <p>๑.๑ การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนา Mobile Application ขึ้น จำนวน ๒ Application ได้แก่</p> <p>๑) MEA Smart Life ใช้สำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต และสามารถนำ QR Code ไปใช้ชำระค่าไฟฟ้ากับตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า รวมทั้งสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลัง ๖ เดือน</p> <p>๒) MEA EV สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ใช้ค้นหาสถานีชาร์จรถของการไฟฟ้านครหลวง บริษัท EA Anywhere (EA) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) พร้อมแสดงเส้นทางไปยังสถานีชาร์จด้วยแผนที่ GIS ร่วมกับการนำทางของ Google Application รวมทั้งใช้ในการจองสถานีชาร์จเฉพาะสถานีที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น</p> <p>๑.๒ การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนา Web Application ขึ้น จำนวน ๓ Application ได้แก่</p> <p>๑) MEASY ใช้สำหรับการขอใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๒) MEA e-Service ใช้สำหรับตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ</p> <p>๓) MEA Service Tracking ใช้สำหรับการชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต และใช้แจ้งเตือนการชำระค่าไฟฟ้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน</p> <p>การไฟฟ้านครหลวงมีเป้าหมายในการดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินระยะทาง ๒๑๕.๖ กิโลเมตร ภายในปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๖.๖ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖๙ กิโลเมตร</p>	<p>กฟน./กทม. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>กฟน./กทม. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด สมุทรปราการ</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เร่งพิจารณาอนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>รองผู้ว่าการ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ)</p>	<p>๑. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินใน ๓ ลักษณะ คือ</p> <p>๑) การดำเนินการโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด และส่งมอบทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดูแลและบำรุงรักษาต่อไป</p> <p>๒) การดำเนินการโดยใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินและใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการด้านโยธา และส่งมอบทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดูแลและบำรุงรักษาต่อไป</p> <p>๓) การดำเนินการโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด</p> <p>๑.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานเพื่อเข้าดำเนินการในแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต้องเป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด รวมทั้งเป็นถนนที่ต้องได้รับอนุญาต และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญและเกิดความคุ้มค่าต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน รวมทั้งขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมแผนงานและงบประมาณในการปรับปรุงทรัพย์สินของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ หากมีการทำประชาพิจารณ์ ขอให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>๑.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการในพื้นที่มายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งรัดการก่อสร้างให้เกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๓</p>	<p>กฟภ./ ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และ กทม.</p>
<p>รองผู้ว่าการ การประปา นครหลวง (นายรัชชศักดิ์ สุริยหาร)</p>	<p>๑. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง</p> <p>๑.๑ การประปาฯ นครหลวงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้ประสานงานกับกรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา โดยจะมีการนำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาใช้เพื่อทดแทนน้ำจากฝัองตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาจเกิดภาวะขาดแคลน</p> <p>๑.๒ การประปาฯ นครหลวงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการทั้งในส่วนของ Demand Side และ Supply</p>	<p>กปน./กฟภ./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	Side ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากขึ้น	
ผู้ว่าการการประปา ส่วนภูมิภาค (นายณพรัตน์ เมธาวีกุลชัย)	<p>๑. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง</p> <p>๑.๑ การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อ อุปโภคบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๔๘ สาขา ใน ๖๓ อำเภอ ๒๕ จังหวัด โดยได้กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาภัยแล้ง แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งก่อนที่ภัยแล้งจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยดำเนินการในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๘ สาขา ทั้งนี้ ได้ขอรับ การจัดสรรงบกลางเพื่อใช้ในการดำเนินการ</p> <p>๒) การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน อาทิ การแก้ปัญหาภัย แล้งในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำโขง จำนวน ๑๓ สาขา โดยได้แจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาริมแม่น้ำโขงเตรียมการดูแลสถานี สูบน้ำแรงต่ำให้สามารถสูบน้ำจากแม่น้ำโขงได้จนถึงระดับน้ำที่ต่ำที่สุด รวมทั้งได้ ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเตรียมชุดบ่อ บาดาลในกรณีที่เป็น ตลอดจนแจ้งสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในทุกพื้นที่ กักเก็บน้ำสำรองเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑.๒ การประปาส่วนภูมิภาคขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการ รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหา ภัยแล้ง</p> <p>๑.๓ การประปาส่วนภูมิภาคมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตให้บริการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับ การสนับสนุนน้ำประปาได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่โดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย</p> <p>ข้อสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมกรรมการจังหวัด เป็นต้น</p> <p>๒. ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน น้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชัดเจน เช่น วันเวลา ที่สามารถขอรับการสนับสนุน ปริมาณน้ำประปาที่สามารถให้การสนับสนุน สถานที่ รับน้ำประปา เป็นต้น</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการจัดสรร น้ำดิบไปใช้เพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับกรอุปโภคบริโภค รวมทั้งทำความเข้าใจขอให้ ประชาชนและส่วนราชการยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อประปาหรือท่อ กระจายน้ำผ่านพื้นที่ของประชาชนและพื้นที่สาธารณะ</p>	<p>กปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กปภ.</p> <p>กปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย)</p> <p>๑. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี มีปัญหาท่อประปาเป็นสนิมเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน</p> <p>๒. ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัย ใช้น้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง ในการผลิตน้ำประปา และใช้ระบบการแจกจ่ายน้ำโดยท่อประปา</p> <p>๓. จังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานในฐานะเจ้าของพื้นที่ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด</p> <p>๔. การประปาส่วนภูมิภาคได้ขอการล่ำลียงน้ำสะอาดผ่านท่อประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว ไปยังสาขาด่านขุนทด ทั้งนี้ ขอเสนอให้มีจุดบริการน้ำจากท่อประปาระหว่างพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ และทำให้สามารถสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่</p> <p>๕. จังหวัดนครราชสีมาได้หารือกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง และนายอำเภอโนนสูง เพื่อหาแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น รวมทั้งขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคขยายท่อสูบน้ำในแหล่งน้ำใหม่ที่จังหวัดได้จัดหาเพิ่มขึ้น</p> <p>๖. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวกในการผลิตน้ำประปา ซึ่งเกรงว่าปริมาณน้ำอาจมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ จังหวัดจะได้หารือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมต่อไป</p>	กปก./จังหวัด นครราชสีมา
<p>ผู้อำนวยการ องค์การตลาด (นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)</p>	<p>๑. ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้จัดส่งข้อมูลสินค้าพรีเมียม สินค้ากรีน และสินค้าออร์แกนิกมายังองค์การตลาด โดยองค์การตลาดจะได้ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)</p> <p>๒. องค์การตลาดร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการสินค้าชุมชน สู่อุปกรณ์เพื่อชุมชน (ชชช.) เพื่อสนับสนุนสินค้าชุมชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยนำสินค้าดังกล่าวจำหน่ายผ่านร้านค้าในเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ร้านขายของชำ เป็นต้น</p> <p>๓. ในปี ๒๕๖๓ องค์การตลาดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลจัดส่งอาหารดิบในเรือนจำ จำนวน ๘๑ แห่ง โดยองค์การตลาดได้กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ส่งอาหารให้เรือนจำโดยพิจารณาจากคุณภาพของอาหาร ความสะอาดในการจัดส่งอาหาร และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ หากเรือนจำในจังหวัดใดมีปัญหาเรื่องโภชนาการอาหาร ขอให้ผู้บัญชาการเรือนจำแจ้งไปยังองค์การตลาดเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หากพบว่าอาหารมีความบ่งพร่องจริง ทางองค์การตลาดยินดีเปลี่ยนแปลงผู้ส่งอาหารให้ภายใน ๓ วัน</p>	<p>อต./ ทุกจังหวัด</p> <p>อต./พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>อต./สธ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ผู้อำนวยการ องค์การการจัดการน้ำเสีย (นายชिरะ วงศบูรณะ)</p>	<p>๑. องค์การการจัดการน้ำเสียได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ (ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก) โดยเป็นการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p>๑.๑ ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก มีแนวคิดให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างบนพื้นดินได้ ส่วนโครงสร้างใต้พื้นดินจะพัฒนาเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ สามารถปรับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่</p> <p>๑.๒ ตัวอย่างพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแล้วเสร็จ เช่น เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลวิจิตร จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น</p> <p>๒. องค์การการจัดการน้ำเสียได้ดำเนิน “โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราค้นไทย ต้องร่วมมือ” โดยเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากต้นทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดักไขมัน ทั้งนี้ องค์การการจัดการน้ำเสียได้จัดทำถังดักไขมันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนได้ศึกษา และนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งในที่อยู่อาศัย ทำให้น้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำลำคลองมีความสะอาดและมีคุณภาพดีขึ้น อันเป็นการลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียที่ปลายทาง</p> <p>๓. องค์การการจัดการน้ำเสียได้ดำเนินโครงการความร่วมมือชุมชนสัมพันธ์ โดยรณรงค์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. กรณีที่จังหวัดใดมีแนวคิดในการดำเนินการจัดการน้ำเสียหรือต้องการขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สามารถติดต่อองค์การการจัดการน้ำเสีย ทั้งนี้ จะได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการน้ำเสียต่อไป</p>	<p>อจน./สธ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>อจน./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>อจน./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>อจน./ทุกจังหวัด</p>

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.